

ประจำวันที่ 21-27 ตุลาคม 2558

กรม.อนุมัติ 3 มาตรการพยุงราคาข้าวปีการผลิต 58/59 เกือบ 4 หมื่นลพ.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2558 อนุมัติการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 58/59 เฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มูลค่าเกือบ 4 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2558/59 โดยเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือสถาบันเกษตรกร ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 จะได้รับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา 3% ต่อปี จากต้นเงินกู้ไม่เกิน 80,000 บาทแรก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะมีเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่มีหนี้เงินกู้คงเหลือเพื่อการผลิตข้าว โดยจำนวนเกษตรกรในโครงการประมาณ 1,161,110 ราย

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2558/59 เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูป รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 12,500 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการเท่ากับ MLR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี) โดยคิดจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา MLR - 3 และรัฐบาลเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐบาลไม่เกิน 12 เดือน ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 และ

3.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 โดยธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อชะลอการขายผลิตผลแก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร โดยใช้ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเป็นหลักประกัน จำนวนประมาณ 2 ล้านตัน ข้าวเปลือก ดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงินสินเชื่อ 26,740 บาท กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% จำแนกตามชนิดและชั้นคุณภาพข้าวเปลือก

นอกจากนี้ รัฐบาลจะสนับสนุนเงินจ่ายขาดเป็นค่าเช่าและค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉางผู้กู้เป็นเงินจ่ายขาดให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรตันละ 1,000 บาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นบข.ไฟเขียวทยอยระบายข้าวเกรดซี/ธ.ก.ส.ขงมาตรการช่วยนาปี 58/59

น.ส.ชุตินา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ว่า ได้รายงานความคืบหน้าการระบายข้าวเสื่อมคุณภาพ(ข้าวเกรดซี) หลังจากระยะการระบายระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวในคลังทั่วประเทศสามารถตรวจสอบได้แล้วกว่า 95% จำนวน 1,003 คลัง แบ่งเป็น ข้าวที่ปนกันระหว่างข้าวดีและข้าวเสีย สามารถแยกประเภทข้าวได้ มีปริมาณ 9 ล้านตัน ที่ประชุมมีมติว่า เมื่อแยกประเภทข้าวเสร็จสามารถนำข้าวเสียระบายสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ แต่จะเริ่มระบายข้าวในช่วงเดือนมี.ค.หลังจากระบายข้าวในช่วงฤดูกาลใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นการทำลายกลไกราคาข้าว

ส่วนข้าวที่ปนกันอยู่ไม่สามารถแยกประเภทข้าวได้ ตรวจสอบเสร็จแล้ว 176 คลัง มีปริมาณข้าว 2 ล้านตัน ที่ประชุม นบข.มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการระบายข้าวได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาคุณภาพข้าวไม่ให้เสื่อมคุณภาพไปมากกว่านี้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้นำข้าวในส่วนนี้กลับเข้าสู่ระบบการค้าปกติ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จะสามารถระบายข้าวได้ หลังจากมีหนังสือยืนยันการตรวจสอบโกดังข้าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ซึ่งคาดว่าจะส่งมาภายในสิ้นเดือนต.ค.นี้ ก่อนที่ทางคณะกรรมการระบายข้าวจะมีการนัดประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการประมูลหรือขายข้าวในจำนวนนี้ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีข้าวที่อยู่ระหว่าง

แผนการรรมยาที่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อีก 2 ล้านตัน สำหรับปริมาณข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 2558/2559 นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานว่าจะมีปริมาณข้าวประมาณ 12.7 ล้านตัน แบ่งเป็น ข้าวหอม 6 ล้านตัน, ข้าวเหนียว 6.7 ล้านตัน และข้าวเจ้า 10 ล้านตัน

ด้านนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม นบข.มีมติให้ออกมาตรการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 2558/2559 และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวหรือมาตรการจำนำยุ่งฉาง 3 โครงการที่จะนำเสนอ ครม.ในวันที่ 27 ต.ค.

1.มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับชาวนาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและขึ้นทะเบียนชาวนาไว้กว่า 1 ล้านครอบครัว ในอัตราร้อยละ 3 ในระยะ 6 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2559 โดยมีกรอบวงเงิน 975 ล้านบาท

2.มาตรการดูแลระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ให้มีขีดความสามารถช่วยดูดซับปริมาณข้าวเปลือก โดย ธ.ก.ส.จะอำนวยความสะดวกให้สหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำเงินไปรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกรวบรวมเพื่อรอการขาย และรวบรวมมาแปรสีจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร กรอบวงเงิน 12,500 ล้านบาท

3.สินเชื่อเพื่อรอการขายข้าว ฤดูกาลผลิตปี 2558-2559 ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปลูกข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ และมียุ่งฉางเป็นของตัวเอง สามารถรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.โดยมีเป้าหมายที่ 2 ล้านตันข้าวเปลือก กรอบวงเงิน 26,000 ล้านบาท

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการแจ้งความคืบหน้าในการสำรวจคลังข้าวและความคืบหน้าในการระบายข้าว ซึ่งมีมาตรการรัดกุมที่สุด โดยหลักการคือทำอย่างไรให้ราคาข้าวปัจจุบันในท้องตลาดและข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะออกมาราคาไม่ตก และจะระบายข้าวอย่างไรในแต่ละประเภท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นข้าวที่อยู่ในเกณฑ์ดีประมาณ 9 ล้านตัน ส่วนที่สองที่ไม่สามารถแยกข้าวได้ประมาณ 2 ล้านตัน และข้าวที่เสื่อมอีกประมาณ 2 ล้านตัน ที่จะต้องตรวจสอบใหม่

สำหรับข้าวเกณฑ์ดีที่มีประมาณ 9 ล้านตัน จะต้องเช็คข้าวก่อน รวมถึงข้าวฤดูกาลใหม่ด้วยว่าจะทำกันอย่างไร แต่สิ่งที่เป็นปัญหาในวันนี้ คือเรื่องการตรวจสอบการระบายข้าวจะมีปัญหามาก ซึ่งส่วนหนึ่งยังติดคติดอยู่ด้วย ฉะนั้นจะต้องขออนุมัติให้มีการจำหน่ายได้ในบางส่วนที่มันเสียแล้ว หากเก็บต่อไปของเก่าที่ใกล้เสียจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่ต้องการให้เสียเพิ่มอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมานั้นติดขัดด้วยข้อกฎหมาย

"นี่คือปัญหาที่คุยกัน ถ้าเราเข้าไปแทรกแซงราคาของผลผลิตทางการเกษตร มันจะมีผลกระทบกับงบประมาณแผ่นดิน และตอนนี้ก็มีการต่อระยะเวลาในการที่จะใช้เงินก้อนนี้อีก นี่คือปัญหามันพันกันไปหมด ถ้าถามประชาชน ผมว่าตอนนี้เริ่มเข้าใจว่า เรากำลังทำทุกอย่าง ฉะนั้นวันนี้เราก็ก้าวหรือก้าวต่อไป จะแก้ปัญหาวัวทั้งระบบได้อย่างไร ซึ่งก็ต้องมีการปฏิรูปใหม่ทั้งระบบ...ถ้าเรายังแก้ไม่จบ แล้วมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง เขาก็ต้องเจอปัญหานี้ต่อไป และเขาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิม รัฐบาลนี้พยายามทำทุกอย่างไม่ได้จริงเงยจริงจนใครเลย นักการเมืองวันหน้าท่านก็เข้ามากันอยู่แล้ว หากวันนี้ท่านยังพูดจาเสียหายกันไปเรื่อยๆก็ทำอะไรไม่ได้เลย แล้ววันหน้าท่านก็ต้องมาเจอปัญหาเหล่านี้ ผมถามว่าวันหน้าใครจะมาแก้ให้ท่าน แล้วใครที่เดือดร้อน ประชาชนใช้ไหม" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

สำหรับปัญหาข้าวดังกล่าวส่งผลต่อการสรุปยอดตัวเลขความเสียหายอย่างนั้น นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่ามีผล เพราะยิ่งยืดเวลาออกไปจะยิ่งไม่สามารถขายข้าวได้ ซึ่งการเปิดประมูลครั้งที่แล้วที่มีการขายเพียงเจ้าเดียว ปัญหาอยู่ที่เราได้กำหนดราคาขั้นต่ำไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีคนเสนอ ฉะนั้นต้องหาวิธีการระบายข้าวต่อไป ถ้าปล่อยไว้ก็จะยิ่งไม่ได้ไปจากเดิม

"หลายคนมาตีว่ารัฐบาลนี้ขายข้าวไม่เป็นหรือเปล่า มันไม่ใช่ ถ้าตราบใดที่ปริมาณข้าวในสต็อกมีมากในหลายๆ ประเทศ ยังไงราคาข้าวมันก็ไม่ขึ้น และยังเขารู้ว่าไทยมีข้าวมากขนาดนี้จะทำอย่างไร ใช้หรือไม่ และข้าวฤดูกาลใหม่ก็กำลังจะออกมาอีก" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พร้อมระบุว่า เรื่องการตลาดนั้น ได้มีการไปเปิดตลาดใหม่หลายแห่ง ได้สัญญาการส่งข้าวเพิ่มเติม ซึ่งวันนี้กำลังเร่งเรื่องทำสัญญากับจีน และฟิลิปปินส์ รวมทั้งคาดว่าน่าจะเปิดตลาดในประเทศแถบแอฟริกาได้เพิ่มขึ้น แม้ว่า จะเป็นประเทศเล็กๆ ก็ตาม แต่หากสามารถไปกระจายสินค้าในกลุ่มเหล่านั้นได้ก็จะดีขึ้น

"ขอเกษตรกรให้ความร่วมมือกับรัฐเถอะ ถ้าจะขอเงินอุดหนุนไปเรื่อยๆ มันก็จะเกิดปัญหาเหล่านี้ไปตลอด วันนี้ต้องร่วมมือเรื่องการผลิตต้นทุน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการใช้น้ำ การปลูกข้าวอาจไม่ได้ปลูกทั้งปี ช่วงไหนที่ข้าวราคาตกก็เปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่น มีคำแนะนำเยอะทั้งถั่วเขียว ถั่วเหลือง ซึ่งหลายๆ อย่างขาดแคลน ต้องนำเข้า ทำไมเราไม่ปลูกถ้าทำได้ ซึ่งวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังแก้" นายกรัฐมนตรี กล่าว
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์-ส.ผู้ส่งออก เร่งขยายส่งออกข้าวไปฮ่องกงเพิ่ม หลังเผย 8 เดือนโต 16.5%

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 พบว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่การส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงเพิ่มขึ้น โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 ฮ่องกงนำเข้ารวม 184.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 199 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือลดลง 7.3% แต่ฮ่องกงนำเข้าจากไทย เพิ่มขึ้นจาก 102 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 118.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 16.5% ทำให้ไทยมีสัดส่วนการส่งออกที่ 64.4% ในขณะที่เวียดนามส่งออกได้ 39.5 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสัดส่วน 21.4% ลดลงจาก 28.5% ของปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันตลาดข้าวในฮ่องกงแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 กลุ่มในสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง คือ ร้านอาหารและโรงแรม (Catering market) เป็นตลาดหลักของข้าวหอมปทุมธานี รองลงมา คือ ข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งปัจจุบันไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมปทุมให้กับข้าวหอมของเวียดนามค่อนข้างมาก เนื่องจากมีราคาที่ถูกลงกว่ามากแต่คุณภาพไม่แตกต่างกัน และซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นช่องทางหลักข้าวหอมมะลิไทยในกลุ่มผู้บริโภคระดับครัวเรือนได้รับผลกระทบจากข้าวของคู่แข่งเช่นเดียวกันแต่น้อยกว่าในกลุ่มร้านอาหารและโรงแรม

ในปีที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากไทยปริมาณ 182,071 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีการนำเข้าปริมาณ 160,095 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 14% ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทย (77%) ข้าวหอมปทุมธานี (12%) ข้าวขาว (5%) ข้าวเหนียว (4%)

ปัจจุบัน แม้ว่ารัฐบาลฮ่องกงได้เปิดตลาดข้าวภายในประเทศให้มีการแข่งขันเสรี โดยปล่อยให้ราคาข้าวจำนวนของผู้ประกอบการ และส่วนแบ่งตลาดขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาด แต่รัฐบาลยังดำเนินโครงการควบคุมการค้าข้าว (Rice control scheme) เนื่องจากต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า ฮ่องกงจะมีข้าวเพียงพอสำหรับการบริโภค และมีข้าวสำรองในยามฉุกเฉินหรือจัดหาไม่ทัน

นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในอาหาร (Food safety) โดยข้าวที่นำเข้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหาร (The Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap 132) อาทิ ข้าวที่นำเข้าต้องปราศจากโรคและแมลง โลหะหนัก น้ำมันแร่ สี และสารพิษ เป็นต้น

รัฐบาลกำหนดให้สต็อกข้าวมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศเฉลี่ยปีละ 13,675 ตัน หรือให้เพียงพอต่อการบริโภค 15 วัน ไว้ใช้สำหรับบริโภคภายในประเทศทั้งในสถานการณ์ปกติและในยามฉุกเฉิน ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์การขาดแคลนข้าวฉุกเฉิน รัฐบาลมีอำนาจที่จะขอให้ผู้ประกอบการนำข้าวในสต็อกออกมาจำหน่ายหรือให้นำเข้าข้าวเพิ่มจากปริมาณที่ได้รับอนุมัติต่อปีได้

ดังนั้น กรมการค้าต่างประเทศและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้หารือแนวทางการส่งเสริมและขยายส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฮ่องกงเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ในการขยายสัดส่วนตลาดข้าวไทยในฮ่องกงตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้ 1) การโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งกำหนดมาตรการบังคับใช้เพื่อเอาผิดกับผู้ละเมิดเครื่องหมายรับรองฯ 2) การจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่บริเวณชุมชน 3) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษาจีน 4) การจัดการประกวดแข่งขันประกอบอาหารจากข้าวไทย (Cooking contest) และ 5) การเชิญนักข่าวฮ่องกงมาทำสารคดี/ บทความเกี่ยวกับข้าวไทยในช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวไทย ในช่วงปลายปี

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อินโดฯชะลอนำเข้าข้าวไทยทำราคาร่วงหนัก

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพฯ ได้ปรับตัวลดลงในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมา จากเดิมข้าวสารขาว 5% ปรับขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ 12,500 บาท/ตัน ลดลงมาอยู่ที่ 11,900บาท/ตัน หรือปรับลดลง 600 บาท/ตัน เนื่องจากเป็นผลทางจิตวิทยาหลังที่ ประธานาธิบดีอินโดนีเซียออกมาประกาศว่ายังไม่ มีการเซ็นสัญญานำเข้าข้าวจากประเทศไทย 500,000 ตัน และเวียดนาม 1 ล้านตัน ทำให้ราคา ข้าวในตลาดปรับร่วง ลงมา

“แม้ว่าอินโดนีเซียจะออกมาประกาศว่าไม่มีการนำเข้า แต่เชื่อว่าสุดท้ายอินโดนีเซียจะต้องนำเข้าข้าว อาจ เป็นต้นปีหน้า เพราะราคาข้าวใน อินโดนีเซียปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของภัยแล้ง ประกอบกับข้อตกลงที่ไทยได้ ไปเจรจากับอินโดนีเซีย ที่ได้ตกลงทั้งราคาและปริมาณนั้น จะ ต้องส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบความ ถูกต้องก่อน เพราะเป็นสัญญาข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่ทางคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดให้สัญญา เกี่ยวกับจีทูจีจะให้ผ่านความเห็นจากอัยการสูงสุดก่อน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลากว่าจะเซ็นสัญญาจริงกันได้”

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การระบายข้าวสต็อกรัฐบาล ในส่วนของการบริโภคใน สหประชาชาติ เห็น ว่ากระทรวงพาณิชย์ควรจะชะลอการระบายออกไปจนถึงสิ้นปีนี้ เนื่องจาก ขณะนี้ผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2558/59 กำลังทยอยออกมา หากมีการระบายข้าวเข้าสู่ตลาดจะทำให้ราคา ข้าวในตลาดปรับตัวลดลง แต่ในส่วนของการบริโภคซึ่งจะมีการระบายสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการบริโภค สามารถระบายได้ แต่ต้องดูแลไม่ให้มาปะปนกับตลาดข้าวปกติ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

~~~~~

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงสุดในรอบ 9 เดือน เพราะผู้ส่งออกกำลังเตรียมการส่งมอบ ข้าวให้แก่หน่วยงาน NFA ของฟิลิปปินส์ และBULOG ของรัฐบาลอินโดนีเซีย ท่ามกลางกระแสข่าวที่ฟิลิปปินส์ อาจซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 370-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เพิ่มขึ้นจากระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งวงการค้าระบุว่า การที่ราคาข้าวเวียดนามพุ่งสูงขึ้นอาจจะทำให้ผู้ซื้อจากจีนหันไปซื้อข้าวจากไทยหรือ ปากีสถานที่มีราคาถูกกว่าแทน ขณะที่ในช่วงนี้หากมีคำสั่งซื้ออื่นๆเข้ามาผู้ส่งออกอาจจะไม่พร้อมที่จะส่งมอบสินค้า เพราะอุปทานข้าวในตลาดมีจำกัด และผู้ส่งออกได้ระงับการเสนอราคาข้าวขาว 25% ในช่วงนี้ โดยราคาชี้นำตลาด (Indicative prices) ของข้าวขาว 25% อยู่ที่ระดับ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เพิ่มขึ้นจากระดับ 335-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ค้าข้าวระบุว่าที่ภาวะราคาข้าวของเวียดนามจะผ่อนคลายลงน่าจะเป็นช่วงปลายเดือน ก.พ. ไปจนถึงต้นเดือน มี.ค. ของปีหน้า

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-20 ต.ค. 2558 มีจำนวน 130,300 ตัน มูลค่า 52.132 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 47.7% และมูลค่าลดลง 52.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 249,411 ตัน มูลค่า 110.656 ล้านดอลลาร์ (FOB) สำหรับการ ส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-20 ต.ค. 2558 มีจำนวน 4.481 ล้านตัน มูลค่า 1,862 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดย ปริมาณลดลง 11.0% และมูลค่าลดลง 14.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 5.037 ล้านตัน มูลค่า 2,180 ล้านดอลลาร์ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนสิงหาคม 2558 เวียดนามส่งออกข้าว 461,035 ตัน ลดลง 24% เมื่อเทียบกับจำนวน 606,485 ตัน ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และลดลง 27.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 636,545 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยจำแนกตามตลาดดังนี้ ตลาดเอเชีย 306,803 ตัน ตลาดแอฟริกา 93,455 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) 24,656 ตัน ตลาดอเมริกา 33,134 ตัน

และตลาดออสเตรเลีย 2,987 ตันโดยเวียดนามส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 125,642 ตัน ข้าวขาว 10% และข้าวขาว 100% จำนวนรวม 72,413 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 43,125 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 35,479 ตัน ข้าวเหนียว 61,575 ตัน ข้าวหอม 122,801 ตัน และข้าวไม่ทราบชนิด 33,590 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินโดนีเซีย

ประธานาธิบดี Joko Widodo ได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะพิจารณานำเข้าข้าวก็ต่อเมื่อไม่มีฝนตกลงมาในประเทศไปจนถึงช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน ต.ค.และพบว่าภาวะภัยแล้งยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือน พ.ย. นี้ ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการนำเข้าข้าวกับประเทศที่มีข้อตกลงกันแล้ว และสามารถที่จะส่งมอบข้าวมายังอินโดนีเซียได้ทันทีที่อินโดนีเซียต้องการ ซึ่งข้าวที่จะมีการนำเข้ามาครั้งนี้เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวของประเทศ

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี Joko Widodo ได้เคยระบุว่า ปริมาณข้าวสำรองของอินโดนีเซียยังคงมีเพียงพอและไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ แต่รองประธานาธิบดี Jusuf Kalla ให้ความเห็นว่า อินโดนีเซียจะต้องนำเข้าข้าวประมาณ 1.5 ล้านตัน จากประเทศเวียดนามและไทยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนและภาวะที่ราคาข้าวในประเทศอาจปรับตัวสูงขึ้น

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย (the Agriculture Ministry) รายงานว่า ภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2.6 ล้านไร่ โดยภัยแล้งสร้างความเสียหายต่อผลผลิตประมาณ 0.9 ล้านไร่ ในพื้นที่เขต West Java, Central Java และ South Sulawesi

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

นายเรนัน ดาลีเชย์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์อาจจำเป็นต้องนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นในปีหน้า หลังจากที่พายุไต้ฝุ่นคอปปู ได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวในหลายจังหวัดทางเหนือของกรุงมะนิลา ทั้งนี้ถึงแม้ฟิลิปปินส์จะสั่งซื้อข้าว 500,000 ตันในปีหน้าแล้ว ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าจำนวนดังกล่าวจะเพียงพอต่อการบริโภคหรือไม่ ซึ่งเขากล่าวว่า กรรมการที่ปรึกษาของสำนักงานอาหาร (National Food Authority council, NFA council) จะประชุมกันเพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าว ก่อนหน้านี้ ฟิลิปปินส์ได้สั่งซื้อข้าวจำนวนรวมกว่า 1.5 ล้านตันเพื่อชดเชยผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ และการบริโภคในปีหน้า

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (the Philippines Agriculture Ministry) รายงานว่า พายุไต้ฝุ่นคอปปู (the Typhoon Koppu) ได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวประมาณ 463,692 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7.09 พันล้านบาท (ประมาณ 152 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จากพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2.1 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่าประมาณ 94% ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสามารถที่จะกลับมาเพาะปลูกชดเชยได้

ทางด้าน สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority ; PSA) รายงานว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 7.95 ล้านตัน โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าในปีนี้มีผลผลิตข้าวเปลือกจะมีปริมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 20.09 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

สำนักงานศุลกากรจีน (China Customs General Administration) รายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 2558 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 2.314 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 34% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.73 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน ก.ย. 2558 มีการนำเข้าข้าวประมาณ 375,700 ตัน เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับ

เดือน ส.ค. 2558 ที่นำเข้าประมาณ 215,000 ตัน และเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับจำนวน 180,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนการส่งออกในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 2558 มีประมาณ 205,200 ตัน ลดลงประมาณ 43% เมื่อเทียบกับ 363,161 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน ก.ย. 2558 มีการส่งออกประมาณ 63,000 ตัน เพิ่มขึ้น 3.3 เท่า เมื่อเทียบกับ 19,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในปี 2014 ที่ผ่านมา จีนนำเข้าข้าวประมาณ 2.563 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 419,069 ตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) คาดว่าจีนจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 145.5 ล้านตันข้าวสาร และมีการนำเข้าข้าวประมาณ 4.7 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 400,000 ตัน ในปี 2015 นี้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

รัฐบาลอินเดียได้อนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถจัดหาข้าวในฤดูการผลิตหลัก (Kharif Marketing Season; KMS) ปี 2015/16 ในแคว้น Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal และ Assam เป็นจำนวนรวม 1 ล้านตัน ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าในการจัดหาข้าวในพื้นที่ทั้ง 5 แคว้นไว้ที่ 6.9 ล้านตัน

การพิจารณาให้ผู้ค้าข้าวเอกชนสามารถเข้าร่วมโครงการจัดหาข้าวในครั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปรับโครงสร้างองค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) โดย รัฐบาลต้องการที่จะเน้นการดำเนินการตามโครงการจัดหาข้าวในพื้นที่ทั้ง 5 แคว้นนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ โครงการด้านการขนส่ง การบรรจุและการเก็บรักษา

ทั้งนี้ ในพื้นที่ทั้ง 5 แคว้น มีปริมาณจัดหาข้าวรวมประมาณ 40% ของการจัดหาทั้งหมด โดยในปีการผลิต 2015/16 นี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดหาข้าวทั้งหมดประมาณ 30 ล้านตัน โดยกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) ไร่ที่ 1,450 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 217 เหรียญสหรัฐต่อตัน) สำหรับ ข้าวเปลือกเกรด A ส่วนข้าวเปลือกเกรดธรรมดาที่กำหนดไว้ที่ 1,410 รูปีต่อ 100 ก.ก. (ประมาณ 211 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในเดือน ก.ย. ซึ่งเป็นเดือนที่ 3 ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 263,368 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 240,629 ตัน ในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับจำนวน 221,715 ตัน ในเดือน ก.ย. ปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 85.67 ล้านดอลลาร์ ลดลง 29% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา และลดลง 35% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. ปีที่ผ่านมา

ในเดือน ก.ย. ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 32,410 ตัน (เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 30,525 ตัน ในเดือน ส.ค. แต่ลดลง 41% เมื่อเทียบกับจำนวน 54,663 ตันในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา) ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 230,958 ตัน (เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 210,104 ตัน ในเดือน ส.ค. และเพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับจำนวน 167,052 ตันในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา)

ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนแรก (ก.ค.-ก.ย.) ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 659,567 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 89,950 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 569,617 ตัน) เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 569,799 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 121,496 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 448,303 ตัน) ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 298 ล้านดอลลาร์ ลดลง 18% เมื่อเทียบกับมูลค่า 363 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.035 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2013/14 เนื่องจากภาวะราคาข้าวในตลาดโลกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 495,649 ตัน (ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณ 2013/14) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3.43 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.73 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraq Trade Ministry) จะเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ อูรุกวัย อาร์เจนติน่า และอินเดีย ในวันที่ 11 พ.ย. นี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลจนถึงวันที่ 19 พ.ย.

ทั้งนี้ การประมูลครั้งก่อนเมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่ผ่านมา นั้น รัฐบาลอิรักไม่ได้ซื้อข้าวจากประเทศใดๆ เนื่องจากมีการเสนอราคาข้าวที่สูงเกินไป ซึ่งมีการเสนอข้าว IR-64 จากอินเดียปริมาณรวม 50,000 ตัน แบ่งเป็น 3 ล็อต ในราคาต่ำที่สุดที่ 537, 538, และ 539 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (C&F) ข้าวจากสหรัฐฯเสนอที่ราคา 559 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (C&F) ข้าวจากอาร์เจนติน่าเสนอที่ราคา 547 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (C&F) ข้าวจากอูรุกวัยเสนอที่ราคา 549 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (C&F) ส่วนบราซิลไม่มีการยื่นเสนอ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

